

จับตาทุกฝีก้าว! เหล่าออเจ้า เด็กนิติฯ ม.ศรีปทุม เรียนรู้สอง “กำไลไฮเทค” คมจำเลยนอกห้องชั้น



คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำลูกๆนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ตามกระแสเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ เข้าศึกษาเรียนรู้การพิจารณาคดีศาลอาญาและทำความเข้าใจ กำไล EM นวัตกรรมใหม่ของการต้องคดีแบบ..ไม่ต้องเข้าห้องชั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องโทษสถานเบา ณ ศูนย์คุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

(เมื่อ 28 มี.ค.61) ณ ศูนย์คุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การพิจารณาคดี โดย ท่านชนุดม ปิติฤกษ์ เลขานุการศาลอาญา ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการพิจารณาคดี และการสืบพยาน ในคดีอาญา เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการเรียนรู้จริงในทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดี ณ ห้องพิจารณาคดี ศาลอาญา กรุงเทพฯ

ต่อจากนั้น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ณ ศูนย์คุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกำพล รุ่งรัตน์ พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและว่าที่กรรมการตุลาการศาลชั้นต้น ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กำไล EM ให้นักศึกษาได้รับฟัง

ซึ่งเจ้ากำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “กำไล EM” ได้ยืนยันมานานแล้วว่า กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำมาใช้กับผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หากไม่มีวงเงินประกันตัว ซึ่งวันนี้มีการเปิดศูนย์ควบคุมและติดตามฯ อย่างเป็นทางการ หน้าตาของ “กำไล EM” เป็นอย่างไร และใช้งานอย่างไร

กำไล EM เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของกำไลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Monitoring : EM) มีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือหรือสายหนังรัดข้อมือ บางประเภทเป็นสายรัดข้อเท้า ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ จีพีเอส และศูนย์ควบคุมกลาง โดยความพิเศษของเจ้าเครื่องตัวนี้ จะสามารถจับทุกความเคลื่อนไหวของผู้ที่สวมใส่ใน ทุกๆฝีก้าวไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็ตามและที่สำคัญ เมื่อผู้สวมใส่กำไล EM ก้าวเท้าเข้าไปในเขตที่ได้มีการมาร์กจุดว่าห้ามเข้า อย่างเช่น สถานบันเทิง หรือที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่ง เจ้ากำไล EM ก็จะทำการส่งสัญญาณให้รู้ว่า คุณกำลังเข้าไปในเขตหวงห้ามแล้วนะ!! พร้อมกันนี้ ยังทำการส่งสัญญาณแสดงไปที่ศูนย์ควบคุม จากนั้นเพียงไม่นานก็จะมีการแจ้งเตือนที่กรูกันเข้ามาหาคุณในทันที!!

โดยศาลยุติธรรม พร้อมเริ่มใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ กับศาลนำร่องจำนวน 23 ศาล ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้เป็นต้น
ไป เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องหา หรือจำเลยหลบหนีในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว สำหรับผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ประกันตัว

#นิติศาสตร์ม.ศรีปทุมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาหลายคนตั้งเป้าหมายเป็นผู้พิพากษาในอนาคต #SPU

#SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง